



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๕๒๖

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรียน ผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ เรื่อง ๓ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ppb.moi.go.th เรื่อง “ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประภาศ บุญยยินดี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จำนวน ๒ เรื่อง ๓ ข้อ

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
๑	ภาพรวม	<p>๑. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการเตรียมการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>ให้ส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้เบิกจ่ายหรือให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินโครงการลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการต่อไปได้ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมการให้พร้อมเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ</p> <p>๒. การเร่งรัดติดตามส่วนราชการในกำกับให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ</p> <p>ให้ทุกฝ่ายเร่งรัดติดตามส่วนราชการในกำกับให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป</p>
๒	กฎหมาย	<p>การเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>ให้ส่วนราชการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การค้า เศรษฐกิจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเสนอให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และฝ่ายที่กำกับดูแลพิจารณาก่อน กรองก่อน แล้วจึงเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗</p>